



ข่าวประจำวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1

**อิตาลีบ่วง  
ต้านล็อกดาวน์  
ก้อจลาจล**

ไทยตรวจ  
กลุ่มเสี่ยง  
'สมุย' โส่ง  
ไม่พบเชื้อ

โลกยังปราบโควิด-19  
ไม่ลง ส่วนใหญ่ยังคงแพร่  
ระบาดหนักในหลายประ-  
เทศโซน ★ มีต่อหน้า 10



ข่าวประจำวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 10)

**อิตาลีป่วน**

☆ **ต่อจากหน้า 1**

ทวีปยุโรป ยอดผู้ติดเชื้อวันเดียวทั่วโลกเกิน 400,000 คน ต่อเนื่องเป็นวันที่ 6 ส่วนผู้ติดเชื้อรวมทั่วโลกพุ่งขึ้นไปถึง 44 ล้านคนแล้ว อิตาลีเกิดจลาจล 2 เมืองจนเจ้าหน้าที่ต้องใช้มาตรการรุนแรงสับผู้ก่อความวุ่นวาย หลังรัฐบาลประกาศล็อกดาวน์ประเทศรอบใหม่ ปิดผับบาร์ร้านอาหารในเวลา 18.00 น. สั่งระงับให้บริการสถานที่สาธารณะ เช่นเดียวกับสเปน ก็เกิดเหตุวุ่นวาย ในนครบาร์เซโลนา เหตุจากประชาชนประท้วงมาตรการเคอร์ฟิวรอบใหม่ ส่วนไทยสถานการณ์โควิด-19 ที่ไม่สอดคล้องคลัสเตอร์ด้านหญิงฝรั่งเศสที่ป่วยโควิด-19 แล้วไปสมุย ตรวจผู้สัมผัสใกล้ชิดกว่า 100 คนแล้วไม่พบเชื้อ ส่งผลให้สมุยปลอดภัยเที่ยวได้

สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ในทั่วโลกที่การแพร่ระบาดยังไม่มียี่ที่ว่าสงบลงแม้ว่ากลางผ่านมาเกือบ 1 ปีแล้วก็ตาม โดยเมื่อวันที่ 27 ต.ค. ยอดผู้ติดเชื้อในวันเดียวทั่วโลกอยู่ที่ระดับเกิน 400,000 คน ต่อเนื่องเป็นวันที่ 6 ส่งผลให้ยอดรวมกลายเป็น 44 ล้านคน เสียชีวิตรวมกว่า 1.16 ล้านคน โดยที่สหรัฐอเมริกา จำนวนผู้ติดเชื้อรวมเพิ่มเป็น 9 ล้านคน เสียชีวิตรวมกว่า 231,000 คน มหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ รายงานว่า อัตราผู้เสียชีวิตในสหรัฐฯ อยู่ที่ 721-794 คนต่อวัน อัตราการติดเชื้อรายวันเพิ่มมากขึ้นใน 47 รัฐ และอัตราการเสียชีวิตรายวันเพิ่มมากขึ้นใน 34 รัฐ จากทั้งหมด 50 รัฐ

ขณะที่นายมาร์ก เมโคร์ส หัวหน้าคณะทำงานของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ให้สัมภาษณ์ว่า รัฐบาลจะไม่ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส เราจะดูแลเรื่องการบรรเทาทุกข์ การครอบครองวัคซีนและยาด้านไวรัส ต่อมา นายเทดรอส อดานอม เกเบรเยซุส ผู้อำนวยการใหญ่ องค์การอนามัยโลก (WHO) ให้ความเห็นถึงกรณีนี้ว่า ถือเป็นมุมมองที่อันตราย การควบคุมไวรัสและการบรรเทาทุกข์ทำไปพร้อมๆกันได้ เข้าใจว่าสถานการณ์ยากลำบากและหลายประเทศเริ่มเหนื่อยล้ากันแล้ว แต่จะยอมแพ้ไวรัสไม่ได้

ที่อิตาลี ชาวบ้านหลายร้อยคนรวมตัวเดินขบวนประท้วงตามเมืองต่างๆทั่วประเทศ ทั้งกรุง โรม นคร มิลาน เมืองเนเปิล ซาเลร์โน พาเลร์โม และตูริน หลังรัฐบาลประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์รอบใหม่ ปิดผับบาร์ร้านอาหารในเวลา 18.00 น. พร้อมสั่งระงับให้บริการสถานที่สาธารณะ อย่างไรก็ตาม ที่นครมิลาน และเมืองตูริน ได้มีกลุ่มผู้ประท้วงบางส่วนก่อเหตุจลาจลเผาทำลายทรัพย์สินสาธารณะ พร้อมทุบกระจกห้างสรรพสินค้า ร้านสินค้าแบรนด์เนม จนเจ้าหน้าที่ระงับเหตุต้องตัดน้ำประปาชั่วคราว พร้อมยิงแก๊สน้ำตาใส่ผู้ก่อความวุ่นวาย

เช่นเดียวกับที่สเปน เกิดเหตุเผชิญหน้าระหว่างผู้ชุมนุมประท้วงมาตรการเคอร์ฟิวรอบใหม่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในนครบาร์เซโลนา มีรายงานผู้ชุมนุมถูกตำรวจจับกุมจำนวนหนึ่ง ทั้งนี้ ยอดผู้ติดเชื้อในสเปนอยู่ที่ 1.16 ล้านคน สูงเป็นอันดับ 6 ของโลก เสียชีวิตรวมกว่า 85,000 คน ขณะที่อิตาลีมีผู้ติดเชื้อ 542,789 คน สูงเป็นอันดับ 14 ของโลก เสียชีวิตรวมกว่า 87,400 คน ส่วนที่เยอรมนี นางแองเกลา แมร์เคิล นายกรัฐมนตรี ประชุมหารือการวางมาตรการสกัดกั้นการแพร่ระบาดกับมุนชนตรี 16 รัฐ พร้อมเตือนว่าเรากำลังจะควบคุมสถานการณ์ไม่อยู่ โดยยอดติดเชื้อรวมในเยอรมนีเพิ่มเป็น 450,258 คน เสียชีวิตกว่า 10,200 คน

ส่วนไทย ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 รายงานว่า พบผู้ป่วยใหม่ 3 ราย เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ มีกาดาร์ สหรัฐอเมริกาและชูดาน ประเทศละ 1 คน ทำให้มีผู้ป่วยสะสม 3,746 คน เสียชีวิตยังคงที่ 59 คน สำหรับผู้ป่วยจากกาดาร์ เป็นชายอายุ 53 ปี อาชีพวิศวกร มีครอบครัวอยู่ในไทย รายที่สองอายุ 20 ปี เป็นเจ้าหน้าที่สถานทูตชาวอเมริกัน รายที่สามอายุ 19 ปี เป็นนักศึกษาแพทย์ชายชาวชูดาน

วันเดียวกันนี้ น.โสภาสการยักษิณพงศ์ รักษาการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรคและคณะ แถลงกรณีหญิงชาวฝรั่งเศสติดเชื้อโควิด-19 ว่าผลสอบสวน

โรคผู้สัมผัสหญิงดังกล่าวทั้งเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำ รวม 126 คน ทั้งหมดไม่พบเชื้อ ทั้งนี้ ผู้ป่วยมีการป้องกันตนเองที่ดี เมื่อป่วยก็เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทันที ดังนั้น โอกาสแพร่เชื้อที่เกาะชุมชนน้อยมาก ส่วนโรงแรมที่สมุทรปราการที่ผู้ป่วยรายนี้เข้าพักด้วย ได้งดรับผู้เข้าพักรายใหม่ ผู้กักตัวคนเก่าให้กักตัวครบตามกำหนด โดยโรงแรมได้มีการทำความสะอาดใหม่หมด ขณะนี้กำลังหาสาเหตุว่าหญิงฝรั่งเศสติดเชื้อจากที่ใด

สำหรับสถานการณ์ที่ จ.ตาก โรงเรียนต่างๆเปิดการเรียนการสอนตามปกติ ร้านอาหาร ผับบาร์ เปิดให้คนนั่งได้ ชุมชนอุงทองและมัสยิดมะดีนะฮ์ ตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นชาวเมียนมา 5 ราย ขณะนี้อาคารดีขึ้น ส่วนที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 บ้านวังตะเคียนใต้ ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด รถบรรทุกจำนวนมาก มารอทำพิธีการทางศุลกากร เพื่อจะข้ามไปส่งสินค้ายังจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา นอกจากนี้ รถส่งสินค้าขนาดเล็กต่างมาถ้ายืนคิวในจุดเซฟตี้โซน คนขับรถทุกคนต้องลงทะเบียนและผ่านการตรวจคัดกรองโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ด้านนายชัยพฤกษ์ ธีรชานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด สั่งการให้ อ.ส.และสาธารณสุข ออกตรวจหมู่บ้านที่คล้ายล็อกแต่มีพฤติกรรมประมาทการคัดกรอง แจกเตือนครั้งแรกผู้ไม่สวมใส่หน้ากาก หากพบครั้งที่ 2 จะมีโทษปรับ 2,000 บาท



ข่าวประจำวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 8

# แจงใช้สิทธิบัตรทองทุกที่ใหม่แยกบริการ

## ● ระบบส่งต่อ รพ.เครือข่าย ● กรมการแพทย์จัดคิวรักษามะเร็งเร็วขึ้น

ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
จัดการแถลงข่าว “ไขข้อสงสัยระบบบัตรทองพัฒนา  
4 ระบบบริการ” โดย นพ.เจตน์ ธรรมธัชชาวี  
รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า จากนโยบายของ  
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ  
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รว.  
สาธารณสุข ในฐานะประธานบอร์ด สปสช. ที่

ต้องการยกระดับการให้บริการบัตรทอง โดยยึด  
หลักการ 4 ประการคือ 1.ผู้ใช้สิทธิบัตรทองในเขต  
กรุงเทพฯ สามารถเข้ารับบริการในคลินิกชุมชน  
อบอุ่นที่มีชื่อขึ้นทะเบียนหรือคลินิกใกล้บ้านอื่นที่  
เป็นเครือข่ายที่ได้กักได้ในเขตของตนเองรวม  
ทั้งศูนย์บริการสาธารณสุขกรุงเทพฯทั้ง 69 แห่ง  
โรงพยาบาลสังกัด กทม.ม.บ. และวชิรพยาบาล  
ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.63 เป็นต้นไป 2.ผู้ป่วยไม่ต้อง  
ใช้ใบส่งตัว โดยนำร่องวันที่ 1 พ.ย.63 ที่เขตสุขภาพ 9  
นครชัยบุรินทร์ ได้แก่ จ.นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์  
สุรินทร์ ซึ่งมีประชากร 7.6 ล้านคน หากประชาชน  
เกิดเจ็บป่วยในจังหวัดใดในเขต 9 สามารถเข้ารับ  
การรักษาโดยไม่ต้องมีใบส่งตัว ส่วนประเด็นใช้นั้น  
สปสช. จะเชื่อมระบบออนไลน์ส่งข้อมูลระหว่าง  
คลินิกกับโรงพยาบาลให้ 3.การรักษาโรคมะเร็ง  
สปสช. ร่วมกับกรมการแพทย์ โดยกรมการแพทย์  
ได้วางแผนบริการให้กับผู้ป่วยมะเร็งให้เข้าถึงการ  
รักษาโดยเร็ว ซึ่งโรคมะเร็งอยู่ในแผนพัฒนาระบบ  
บริการสุขภาพ หรือ Service Plan ของกระทรวง  
สาธารณสุขอยู่แล้ว โดยกรมการแพทย์มีสถาบัน  
มะเร็งแห่งชาติและโรงพยาบาลมะเร็ง 7 แห่ง  
ทั่วประเทศ โดยจะเชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วย การรักษา  
บริการ จะทำให้เห็นภาพรวมของการให้บริการ  
เพื่อส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลใกล้เคียงที่มี

คิวว่าง เพื่อให้การรักษาผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยจะเริ่มดำเนินการ  
วันที่ 1 ม.ค.2564 เป็นต้นไป และ 4.การย้ายหน่วยบริการจะให้ผลทันที  
โดยไม่ต้องรอ 15 วันเหมือนที่ผ่านมา โดยผู้ป่วยที่ต้องการย้ายสิทธิไปที่  
แห่งใหม่ก็จะมีสิทธิรับบริการได้ทันที โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2564  
“ระบบใหม่จะช่วยทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น จากเดิม  
หากมีชื่อขึ้นทะเบียนในคลินิกแห่งใดก็ต้องไปรักษาที่คลินิกนั้น แต่ระบบ  
ใหม่จะแบ่งเป็นโซนหรือเครือข่ายที่ผู้ป่วยไปรับบริการคลินิกใดก็ได้ในโซน  
เดียวกันและมีระบบการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลในเครือข่าย 7-10 แห่ง  
ได้อีกด้วย” นพ.เจตน์กล่าว.

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1



# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

## โควิด

□ ต่อจากหน้า 1

แนวทางเลือกในสมุทรปราการ ที่เดียวกับแหม่มฝรั่งเศส เร่งถอดรหัสพันธุกรรม หาดันต่อเชื้อไวรัสระยะ เล็งดูตรวจพื้นที่ส่วนกลางสถานที่ กักตัวทุกแห่ง “ปลัดกระทรวงท่องเที่ยวฯ” ลง “ภูเก็ต” จัดทำแผนเผชิญเหตุ ผู้ “โควิด-19”หวังสร้างสมดุลเศรษฐกิจ-ความปลอดภัย ขณะที่ “นครแม่สอด” จ.ตาก สดุดีคึกคัก ประเดิมคลายล็อกคาวานท์ทุกมิติเป็นวันแรก หลังพบชาวเมียนมาติดเชื้อ “โควิด-19” ในพื้นที่ 5 คน โฟเขียวเปิดทั้งโรงเรียน-ผับบาร์-ชุมชน-สถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา ตามปกติ ส่วนด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 รกขนสินค้าข้ามประเทศ ต่อคิวขนส่งสินค้าแก่ขนาคัด เชื้อกระจุกัน เศรษฐกิจฟื้นตัว

เมื่อวันที่ 27 ต.ค. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,746 ราย ยอดหายป่วยสะสม 3,551 ราย มีผู้ป่วยรักษาใน รพ. 136 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสมคงที่ 59 ราย สำหรับผู้ป่วยใหม่รายที่ 1 เดินทางมาจากประเทศกาตาร์ เป็นชาย สัญชาติสหราชอาณาจักร อายุ 53 ปี อาชีพวิศวกร ผู้ป่วยใหม่รายที่ 2 เดินทางมาจากสหรัฐ เป็นชาย สัญชาติอเมริกัน อายุ 20 ปี อาชีพเจ้าหน้าที่สถานทูต และผู้ป่วยใหม่รายที่ 3 เดินทางมาจากประเทศชวา เป็นชายสัญชาติชวา อายุ 19 ปี อาชีพนักศึกษาแพทย์

ที่กรมควบคุมโรค นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รัชการอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงความคืบหน้าการสอบสวนสาเหตุการติดเชื้อโควิด-19 ในหญิงชาวฝรั่งเศสวัย 57 ปี หลังพ้นการกักตัวในสถานที่กักตัวทางเลือก 14 วัน ว่าขณะนี้ได้มีการหารือร่วมกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ มีข้อสรุปว่า จะให้สถานที่กักกันทางเลือกดังกล่าวระงับการรับคนต่างชาติรายใหม่เข้ามาที่กักตัว ส่วนรายเดิมที่อยู่ระหว่างการกักตัวก็จะให้อยู่จนครบ 14 วัน หลังออกจากสถานที่กักกันทางเลือกแล้วจะติดตามต่อเนื่อง 7 วัน แล้วตรวจหาเชื้อซ้ำ ขณะนี้ยังเหลือคนต่างชาติต้องกักตัวอยู่มาก รายสุดท้ายจะพ้นระยะกักตัวในอีก 2 สัปดาห์หน้า และเมื่อผู้ต้องกักตัวออกไปหมดแล้วจะมีการปิดโรงแรมทำความสะอาด และต้องเข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานการเป็นสถานที่กักตัวทางเลือกอีกครั้ง ทั้งนี้สถานที่กักตัวทางเลือกที่สมุทรปราการรับกักตัวตั้งแต่เดือน มี.ย. 63 มีรายงานพบผู้ป่วย 8 ราย โดยเป็นการติดเชื้อมาจากต่างประเทศ

นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวไว้ จากการสอบสวนโรคของหญิงฝรั่งเศส มีผู้สัมผัส 128 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 80 ราย อยู่ระหว่างสังเกตอาการ และเสี่ยงปานกลางถึงเสี่ยงสูง 48 ราย รวมสามีและลูกชายของผู้ป่วยมีการตรวจแล้วไม่พบเชื้อแต่อย่างใด ทั้งนี้จากการสอบสวนโรคในสถานที่กักตัวทางเลือกที่สมุทรปราการ ในช่วงเดือน ต.ค. ช่วงใกล้เที่ยงคืน มีรายงานผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ทั้งหมด 3 ราย รายแรกคือหญิงฝรั่งเศส เข้าสถานที่กักตัวตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย.-15 ต.ค. ครบ 14 วัน แต่มีอาการและตรวจเจอหลังจากออกจากสถานที่กักตัวแล้ว ส่วนรายที่ 2 เข้าสถานที่กักตัววันที่ 8 ต.ค. เริ่มป่วยวันที่ 16 ต.ค. ตรวจเจอเมื่อวันที่ 19 ต.ค. และรายที่ 3 เข้าสถานที่กักตัววันที่ 12 ต.ค. ตรวจเจอเมื่อวันที่ 15 ต.ค. ทั้งนี้ย้ำว่า รายที่ 2 และ 3 นั้น เป็นการตรวจเจอเชื้อระหว่างที่ยังกักตัว จาก

การสอบประวัติทั้ง 3 ยืนยันว่า ไม่เคยมาที่ฟิตเนส และเมื่อตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดก็ไม่พบว่ามีการออกมาที่ฟิตเนสจริง ดังนั้น เพื่อเป็นการแกะรอย ต้องตรวจสอบรหัสพันธุกรรมของเชื้อจากผู้ป่วยทั้ง 3 ราย และรหัสพันธุกรรมของเชื้อที่ตรวจเจอในฟิตเนสด้วย คาดว่าจะทราบผลใน 2-3 วัน เพื่อให้ทราบถึงต้นตอการติดเชื้อ สำหรับสถานที่กักตัวทางเลือกอื่น ๆ จะมีผู้ตรวจหาเชื้อในพื้นที่ส่วนกลางเช่นกัน

ขณะที่ นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การที่ตรวจเจอเชื้อในฟิตเนสไม่ได้เชื่อมโยงกับการติดเชื้อในหญิงฝรั่งเศส เนื่องจากว่ารายนี้ออกจากสถานที่กักตัวแล้วตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. แต่การเก็บตัวอย่างและตรวจเจอเชื้อในฟิตเนสเมื่อวันที่ 23 ต.ค. แต่ยคือมีป็นเบื้อนของเชื้อในสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้สถานที่กักตัวต้องมีมาตรฐาน ซึ่งทีมงานสอบสวนโรคกำลังจะสรุปว่ามีจุดอ่อนอะไรบ้างที่ต้องแก้ไขทั้งในสถานที่กักตัวแห่งนี้และสถานที่กักตัวทางเลือกแห่งอื่น ๆ ให้ได้มาตรฐานต่อไป ขณะนี้ได้ประสานกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) คุมเข้มมาตรฐานสถานที่กักตัวทางเลือก ให้ผู้กักตัวออกมาพบปะกันในหย่อยที่สุด โดยหากเป็นผู้ที่เดินทางมาจากประเทศเสี่ยงต้องห้ามออกจากห้องเลย

ที่ จ.ตาก ผู้สื่อข่าวรายงานว่า (27 ต.ค.) เป็นวันแรกที่ อ.แม่สอด คลายล็อกคาวานท์ทุกมิติ โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนตามปกติ ร้านอาหาร ผับบาร์ เปิดให้บริการได้ รวมถึงชุมชนวัดหลวง บริเวณโซนบ้านทุ่งทอง และมีขิมคะดิมะซี่ ซึ่งเป็นจุดที่ตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นชาวเมียนมา 5 ราย ก็เปิดให้มีการเดินทางเข้า-ออกได้ตามปกติแล้ว โดยประชาชนในพื้นที่ต่างสวมหน้ากากอนามัยตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดมาตรการอย่างเคร่งครัด แต่ยังมีประชาชนบางกลุ่ม โดยเฉพาะชาวเมียนมา ยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการสวมหน้ากากอนามัย

ขณะที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่ 2 บ้านวังตะเคียนใต้ ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด มีรถบรรทุกจำนวนมากต่างมารอทำพิธีการทางศุลกากร เพื่อจะข้ามไปส่งสินค้ายังจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา หลังปิดระงับการขนส่งสินค้าข้าม 1 สัปดาห์ โดยช่วงเช้ามีรถบรรทุก รถเทอร์เลอร์และรถบรรทุกคู่คอนเทนเนอร์ รวมทั้งรถขนาดเล็กกว่า 100 คัน รอข้ามแดน นอกจากนี้รถส่งสินค้าเล็กจำนวนหนึ่งต่างมาถ่ายสินค้าในจุดเซฟตี้โซน ซึ่งคนขับรถทุกคนจะต้องลงทะเบียนและผ่านการตรวจคัดกรองโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

ที่ จ.ภูเก็ต ภายใต้งบประมาณ โรงแรม  
รอยัลภูเก็ต ซิตี้ อ.เมือง นายโชติ ตราชู ปลัด  
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานพิธี  
เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผน  
เผชิญเหตุในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค  
โควิด-19 โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผวจ.ภูเก็ต  
กล่าวต้อนรับ มีผู้แทนจากสำนักงานการท่องเที่ยว  
และกีฬาจังหวัด 77 จังหวัด รวมถึงหน่วย  
งานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทั้ง  
ในระดับส่วนกลางและต่างจังหวัด รวม 120 คน  
เข้าร่วมอบรมฯ โดยได้รับความร่วมมือจาก  
กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงกลาโหม ซึ่ง  
การจัดทำแผนเผชิญเหตุในครั้งนี้ จะเป็นแนว  
ปฏิบัติให้กับบุคลากรและหน่วยงานในสังกัด  
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการตอบสนอง  
ต่อสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและ  
ประชาชนชาวไทยต่อไป.

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 หน้า 3

## 1พ.ย.เปิดชื่อคลินิกทดแทนบัตรทอง

เมื่อวันที่ 27 ต.ค. นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี รองเลขาธิการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า การยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ลงข้อครหาว่า เป็นระบบสำหรับผู้ป่วยนอก คือนโยบายการไปรักษาที่ไหนก็ได้ โดยนำร่องในเขตกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลปฐมภูมิ หรือศูนย์บริการภายในเขต ไม่เฉพาะสถานพยาบาลที่ลงทะเบียนเอาไว้เท่านั้น หากเกินศักยภาพสามารถส่งตัวต่อไปยังโรงพยาบาลต่างๆ รับส่งต่อที่อยู่ภายในเขตเดียวกันได้ เริ่มวันที่ 1 พ.ย. มีสถานพยาบาลรองรับ 134 แห่ง กรณีดังกล่าวรวมถึงสิทธิบัตรทอง ที่มีสิทธิในคลินิกชุมชนอบอุ่นที่ถูกยกเลิกไปก่อนหน้านี้ 198 แห่งด้วย ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดหาสถานพยาบาลทดแทน และจะเปิดเผยแพร่ชื่อในวันที่ 1 พ.ย.นี้

นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สำหรับการยกเลิกใบส่งตัวกรณีผู้ป่วยจะเริ่ม

ในเขต 9 มี 4 จังหวัด คือ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ มีประชากรรวมกว่า 7 ล้านคน โดยผู้ป่วยใน 4 จังหวัดนี้ หากเจ็บป่วยต้องนอนรพ. ก็สามารถเข้ารพ.ได้ทุกแห่งใน 4 จังหวัดนี้ได้โดยทางรพ.จะเชื่อมฐานข้อมูลกันเองเริ่ม 1 พ.ย.นี้ และประเมินผลใน 3 เดือน ถ้าผลตอบรับดีก็อาจจะขยายเพิ่ม

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การรักษามะเร็งอยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพอยู่แล้ว แต่มีปัญหาเรื่องคิว เรื่องความแออัด ดังนั้นจะนำระบบ The One ที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติใช้ในการทำแผนการรักษามาปรับใช้กับรพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไป ซึ่งเมื่อวางระบบเสร็จจะทำให้ทราบว่ารพ.สามารถรักษาโรคมะเร็งได้ ด้วยวิธีการใดในขณะนั้น จะได้ส่งผู้ป่วยไปรับการรักษา ไม่ต้องรอคิวนาน คาดว่าภายใน 1 ม.ค. 2564 รพ.ทุกแห่งทั่วประเทศจะพร้อม และไม่ต้องการใบส่งตัวให้ยุ่งยาก.

มั่นคง ตรงไป ตรงมา  
**แนวหน้า**

ข่าวประจำวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1

**ถูกกักตัวพร้อมสาวฝรั่งเศส  
ติดโควิดอีก 2 คน  
ในที่พักรวมย่านปากน้ำ**

**สธ.สั่งปิดชั่วคราวเคสียร์พื้นที่  
ยกเครื่องใหม่ทั้งระบบรับมือ**

ศบค.เผยไทยป่วยเพิ่ม 3 มาจาก“กาตาร์-สหรัฐ-ชูดาน” ยอดติดเชื้อ  
สะสม 3,746 ราย ด้านผู้ว่าฯ ดาก สั่งปิดล็อกชุมชนทองทอง เขตมัสยิด  
มะดีนะฮ์ หลังปลดโควิด ขณะที่“สธ.”แถลงด่วนพบชายชาวต่างประเทศ  
2 คน ติดเชื้อโควิดในสถานที่กักตัวทางเลือกของรัฐที่ปากน้ำ แห่งเดียว  
กับแหม่มฝรั่งเศส ◀▶ ต่อ : โควิด-19 -หน้า 11



# มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

## โควิด-19

หลังเกิดเหตุสั่งปิดที่กักตัวเพื่อเคลียร์พื้นที่ ติดตามคนเข้าพักรอเดียวกัน พร้อมยกเครื่องระบบดูแลตรวจหาเชื้อให้เคร่งครัดมากขึ้น แม้ครบ 14 วัน อาจต้องติดตามตัวอีก 7 วัน เพื่อความปลอดภัย

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.รายงานสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยว่า พบผู้ติดเชื้อใหม่ 3 ราย ทำให้มียอดป่วยยืนยันสะสม 3,746 ราย ยอดหายป่วยสะสม 3,551 ราย มีผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาล 136 ราย ยอดเสียชีวิตสะสมครั้งที่ 59 ราย

### ไทยป่วยใหม่ 3 กลับจาก 3 ปท.

สำหรับผู้ป่วยใหม่ รายที่ 1 มาจากกาตาร์ เป็นชาย สัญชาติสหรัฐอาณานิจกร อายุ 53 ปี อาชีพวิศวกร เดินทางถึงไทยวันที่ 21 ตุลาคม ตรวจครั้งแรก วันที่ 24 ตุลาคม ผลตรวจพบเชื้อ ไม่มีอาการ ผู้ป่วยรายที่ 2 มาจากสหรัฐอเมริกา เป็นชาย สัญชาติอเมริกัน อายุ 20 ปี อาชีพเจ้าหน้าที่สถานทูต เดินทางถึงไทยวันที่ 23 ตุลาคม ตรวจครั้งแรก วันที่ 25 ตุลาคม ผลตรวจพบเชื้อ ไม่มีอาการ และผู้ป่วยใหม่รายที่ 3 มาจากชูดาน เป็นชาย สัญชาติชูดาน อายุ 19 ปี อาชีพนักศึกษาแพทย์ ตรวจหาเชื้อครั้งแรกพบเชื้อแต่ไม่มีอาการ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ทั่วโลก ยอดผู้ติดเชื้อรวม 43,776,586 ราย โดยรักษาหายแล้ว 32,179,852 ราย รวมเสียชีวิต 1,164,515 ราย ส่วนที่ยังมีนนำคนไทยตกค้างกลับประเทศวันนี้ มี 8 เที่ยวบิน จำนวน 265 ราย และวันที่ 28 ตุลาคม มี 9 เที่ยวบินจำนวน 621 ราย

### ปิดสถานกักตัวปากน้ำเคลียร์พื้นที่

ด้านนพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พร้อมนพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค แถลงความคืบหน้ากรณีหญิงชาวฝรั่งเศสวัย 57 ปี ติดเชื้อมา หลังสอบสวนโรค คาดว่าหญิงชาวฝรั่งเศสคนดังกล่าวติดเชื้อ ในสถานกักตัว Alternative State Quarantine

จึงประสานนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ให้สถานที่กักตัวดังกล่าวหยุดบริการชั่วคราว งดรับผู้เดินทางมา กักตัวใหม่ เพื่อเคลียร์สถานที่ ส่วนผู้อยู่ภายในสถานกักตัวนั้น ต้องปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด เมื่อครบกำหนด 14 วันแล้ว ยังต้องมีระบบติดตามตัวไปอีกจนครบ 7 วัน ตรวจเชื้อซ้ำ เพื่อความปลอดภัย คาดไม่เกิน 2 สัปดาห์ ผู้กักตัวใน Alternative State Quarantine จะออกจากที่กักทั้งหมด

นพ.โอภาสกล่าวต่อว่า สำหรับหญิงฝรั่งเศสคนดังกล่าว โอกาสแพร่เชื้อโควิดไปสู่ผู้อื่นนั้นถือว่าน้อยมาก จากการตรวจหาเชื้อและสารพันธุกรรมในร่างกายพบมีปริมาณเชื้อปานกลาง ประกอบกับมีพฤติกรรมสวมหน้ากากอนามัย ทำให้เชื่อว่าการแพร่เชื้อในพื้นที่เกาะสมุยมีน้อย เพราะเมื่อมีอาการก็เข้ากระบวนการรักษาทันที

### เก็บสารพันธุกรรมเช็กหาต้นตอ

นพ.โสภณกล่าวเพิ่มเติมว่า จากการสอบสวนโรคทำให้ทราบว่าช่วงเวลาเดียวกับหญิงชาวฝรั่งเศสเข้ามา กักตัว ใน Alternative State Quarantine ทางโรงแรมรับผู้เดินทางจากต่างประเทศเข้ามากักตัว มีผู้ป่วยโควิดรับการรักษาในโรงพยาบาลอีก 2 คน เป็นชายทั้งสองคน สัญชาติเอเชีย 1 คนและยุโรป 1 คน โดยรายแรกชายเอเชียเข้า Alternative State Quarantine เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม และตรวจเจอเชื้อพบป่วยโควิดครั้งที่ 2 วันที่ 19 ตุลาคม ส่วนอีกราย เป็นชายชาวยุโรป เข้าพักวันที่ 12 ตุลาคม ตรวจเจอเชื้อครั้งแรกวันที่ 15 ตุลาคม ทั้งหมดให้ประวัติกับเจ้าหน้าที่ว่าไม่เคยออกจากห้องพัก รวมถึงใช้บริการฟิตเนสเลย เมื่อตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดไม่พบว่าออกจากห้องพัก อย่างไรก็ตาม เก็บตัวอย่างหาสารพันธุกรรมของผู้ป่วยอีก 2 รายมาเทียบเคียงกับหญิงฝรั่งเศสและเทียบกับการพบเชื้อในสิ่งแวดล้อมที่ฟิตเนส เพื่อหาต้นตอติดเชื้อเกิดจากที่ใด ซึ่งยังไม่แน่ชัดมีความเชื่อมโยงกันหรือไม่

### เร่งตรวจหาเชื้อกลุ่มเสี่ยง 126 คน

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบ Alternative State Quarantine ดังกล่าวพบมีการใช้

พื้นที่ส่วนกลาง สวอปหาเชื้อ เนื่องจากเป็นพื้นที่โล่งโปร่ง มีลมระบายอากาศ อยู่ที่ชั้น 3 และอนุญาตให้ใช้ห้องชั่วคราว เพื่อเปิดทางให้แม่บ้านทำความสะอาด ห้องพักของผู้ที่พัก หลังจากมั่นใจผู้เข้าพัก ตรวจไม่พบเชื้อครั้งที่ 2 ส่วนการตรวจค้นหาผู้สัมผัส เสี่ยงสูงและเสี่ยงกลาง เสี่ยงต่ำของหญิงชาวฝรั่งเศสมีทั้งหมด 126 คน แบ่งผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 80 คน เสี่ยงกลาง และสูง 46 คน โดยผู้สัมผัสเสี่ยงสูงมากที่สุดสามีมูกชาย ไม่พบเชื้อ เช่นเดียวกับเพื่อนที่มารับส่ง 1 คน แท็กซี่ 1 คนที่ไปส่งสถานทูตฝรั่งเศส ส่วนแท็กซี่อีก 1 คนที่ไปส่งสนามบินอยู่ระหว่างติดตามตัว ส่วนพนักงานร้านนวด พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ผู้โดยสารบนสายการบิน ตรวจแล้วไม่พบเชื้อ

### ยกเครื่องระบบที่กักตัวทางเลือก

นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่า การพบเชื้อโควิดในสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ส่วนกลางของ Alternative State Quarantine แม้เป็นส่วนน้อย และแทบไม่สามารถแพร่เชื้อสู่ผู้อื่น แต่ก็แสดงให้เห็นว่า ผู้เข้าพัก ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนด ทั้งนี้ กำลังรวบรวมข้อมูล เพื่อนำมาแก้ไขปรับปรุงมาตรฐาน Alternative State Quarantine ให้มีความปลอดภัยสูงสุด โดยต้องแก้ทั้งระบบ

### ผู้ว่าฯตากปลดล็อกชุมชนลู่ทอง

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ว่าเป็นไปด้วยความคึกคัก หลังผู้ว่าราชการจังหวัด สั่งปลดล็อกชุมชนหมู่บ้านลู่ทอง เขตมัสยิดมะดีนะฮ์ ที่มีชาวไทยและเมียนมาอาศัยอยู่กว่า 3,000 คน ทำให้ชาวบ้านออกไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ หลังต้องล็อกดาวน์หมู่บ้าน เพราะตรวจพบชาวเมียนมาติดโควิด 5 คน ล่าสุดการตรวจคัดกรองชุมชนไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ขณะที่ด่านพรมแดนถาวรแม่สอดแห่งที่ 2 สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาวันนี้เป็นวันที่ 2 ของการเปิดด่าน มีรถขนส่งสินค้าฝั่งไทยและเมียนมา ข้ามผ่านด่านกันคึกคัก เจ้าหน้าที่ต้องคัดกรองคนขับ พร้อมเสริมการ

มั่นคง ตรงไป ตรงมา  
**แนวหน้า**

ข่าวประจำวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค และจัดช่องทางเดินรถในจุดเซฟตี้โซนอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันการระบาดของโรค ซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองโรคเข้มข้นเช่นนี้ทุกวัน

**รัสเซียติดเชื้อพุ่ง-ย้ำต้องใส่แมส**  
ส่วนสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในต่างประเทศนั้น สำนักข่าวต่างประเทศรายงานอ้างกระทรวงสาธารณสุขรัสเซียสรุปสถิติเชื้อโควิด-19 รอบ 24 ชั่วโมงล่าสุด ยืนยันผู้ติดเชื้อใหม่ 16,550 คน ในจำนวนนี้ 4,312 คน อยู่ที่กรุงมอสโก เพิ่มจำนวนผู้ป่วยสะสมเป็นอย่างน้อย 1,547,774 คน หายป่วยแล้ว 1,158,940 คน และเสียชีวิตอย่างน้อย 26,589 คนเพิ่มขึ้น 320 คน ทำให้รัฐบาลรัสเซียขอความร่วมมือให้ร้านอาหาร ผับและบาร์ ปิดบริการระหว่างเวลา 23.00-06.00 น.ตามเวลาท้องถิ่น และยกระดับมาตรการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า โดยมอบหมายรัฐบาลท้องถิ่นประกาศคำสั่งเป็นทางการ ให้มีผลกับสถานที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ปิดหรือโล่งแจ้ง ตลอดจนเมื่อใช้งานระบบขนส่งสาธารณะ

**'อย่างกึ่ง'พบติดเชื้อโควิดลดลง**  
ขณะที่ในเมียนมา จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในเมืองย่างกุ้งเริ่มลดลง โดยผู้ติดเชื้อใหม่ในย่างกุ้งเริ่มลดลงช่วง 2

สัปดาห์ที่ผ่านมา หลังเมียนมาเคยมีผู้ติดเชื้อมากที่สุดอย่างน้อย 1,900 คน เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม แต่กลับพบว่าพื้นที่นอกเมืองมีผู้ติดเชื้อมากขึ้น เฉลี่ยแต่ละวันอย่างน้อย 20 ถึงกว่า 100 คน ในรัฐยะไข่ เมืองพะโค และเมืองมันตะเลย์ สำหรับสถานการณ์แพร่ระบาดโดยรวมถือว่าเมียนมายังไม่สามารถควบคุมการระบาดได้ทั้งหมด เวลานี้ผู้ติดเชื้อใหม่แต่ละวันเกือบ 1,000 คน ล่าสุดมียอดสะสมเกือบ 45,000 คน และมีผู้เสียชีวิต 1,095 คน

**ทั่วโลกติดเชื้อทะลุ 43.8 ล้านราย**  
วันเดียวกัน สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกใน 213 ประเทศว่า มีผู้ติดเชื้อรวม 43,844,510 ราย เสียชีวิตรวม 1,165,459 ราย รักษาหายรวม 32,213,751 ราย โดยสหรัฐอเมริกา ยังคงมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากเป็นอันดับ 1 จำนวน 8,962,783 ราย เสียชีวิตรวม 231,045 ราย อันดับ 2 อินเดีย มีผู้ติดเชื้อรวม 7,946,429 ราย เสียชีวิตรวม 119,535 ราย อันดับ 3 บราซิล มีผู้ติดเชื้อรวม 5,411,550 ราย เสียชีวิตรวม 157,451 ราย อันดับ 4 รัสเซีย มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสม 1,547,774 ราย เสียชีวิตรวม 26,589 ราย และอันดับ 5 ฝรั่งเศส มีผู้ติดเชื้อรวม 1,165,278 ราย เสียชีวิตรวม 35,018 ราย

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1

1พ.ย.อัฟเกรด'บัตรทอง' 'คนกรุง'เฮ-รักษาได้ทุกที่ เปิดแอปฯช่วยป่วยมะเร็ง

'สธ.-สปสช.'โชว์ 4 ด้านยกระดับ'บัตรทอง' นำร่องกลุ่ม จว.'นครชัยบุรินทร์' งดใช้ใบสั่งตัว พร้อมเปิดแพลตฟอร์ม 'เดอะวัน' (อ่านต่อหน้า 3)



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 3)

ต่อจากหน้า 1

บัตรทอง

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นพ.เจด็จธรรมธัชอารี รองเลขาธิการ สปสช. พร้อม นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และ นพ.ชรินทร์ ศิริภาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) ร่วมแถลงข่าวสร้างความเข้าใจนโยบาย 4 ด้านสำคัญ ภายใต้นโยบายยกระดับการให้บริการสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ สธ. เพื่อแก้ปัญหาความทุกข์ 3 ประการ คือ 1.ความแออัด 2.ภาระงานของผู้ให้บริการ และ 3.บัตรทองถูกมองว่าเป็นระบบขนาดเล็ก

นพ.เจด็จกล่าวว่า ด้านที่ 1 สิทธิบัตรทองในพื้นที่กรุงเทพฯ รักษาที่ใดก็ได้ จากเดิมที่ต้องลงทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิประจำที่จะมีโรงพยาบาล (รพ.) รับส่งต่อ เพียง 1 แห่ง ซึ่งไม่สะดวกต่อการรับบริการของผู้ป่วย จึงมีการปรับปรุงระบบใหม่ด้วยการจัดโซนพื้นที่ กทม. 50 เขต ออกเป็น 6 โซน การเข้ารับบริการนั้น ผู้มีสิทธิบัตรทองในแต่ละโซนสามารถเข้ารับบริการในหน่วยใดก็ได้ที่เป็นเครือข่ายหน่วยบริการชุมชนอบอุ่นในโซนของ

ตนเองเท่านั้น

“หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช. ขณะนี้แบ่งออกเป็น 1.หน่วยบริการปฐมภูมิ ที่เป็นศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. และคลินิกชุมชนอบอุ่น รวม 63 แห่ง ที่ประกอบด้วยคลินิกเวชกรรมและคลินิกเชี่ยวชาญ 2.หน่วยบริการร่วมในปฐมภูมิ เป็นคลินิกเฉพาะทางชุมชนอบอุ่น 50 แห่ง ทั้งหมดนี้คาดว่าจะก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 จะมีหน่วยบริการมากขึ้นทะเบียนเพิ่มมากขึ้น ประชาชนสามารถเข้ารับบริการในโซนของตนเองได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และระบบพร้อมให้บริการในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป โดย สปสช.จะแจ้งรายชื่อหน่วยบริการทั้งหมดให้ประชาชนรับทราบในวันนั้นด้วย” รองเลขาธิการ สปสช. กล่าว และว่า ประชาชนสามารถสอบถามสายด่วน สปสช. 1330 หรือแอปพลิเคชันก้าวใหม่ สปสช. ได้ว่ามีคลินิกใดบ้างที่เข้าร่วม และสามารถรักษาที่จุดไหนเพื่อความมั่นใจ

นพ.เจด็จกล่าวว่า ด้านที่ 2 ย้ายสิทธิบัตรทอง และสามารถเข้ารับบริการได้ทันที ไม่ต้องรอ 15 วัน เดิมประชาชนจะมีสิทธิในหน่วยบริการปฐมภูมิประจำ 1 แห่ง เมื่อย้ายที่อยู่ไปที่อื่นจะทำเรื่องย้ายสิทธิบัตรทองจะต้องใช้เวลา 15 วัน ในการดำเนินการด้านข้อมูลในระบบ ทำให้บางครั้งประชาชนจะต้องไปรับส่งต่อ หรือต้องจ่ายเงินเอง ซึ่งไม่สะดวกต่อการรับบริการ สปสช.จึงปรับปรุงระบบข้อมูลให้สามารถย้ายสิทธิและระบบสามารถใช้ในหน่วยบริการ

ใหม่ได้ทันที โดยประชาชนไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษา โดยระบบพร้อมให้บริการในวันที่ 1 มกราคม 2564

ขณะที่ นพ.ชรินทร์กล่าวว่า สำหรับพื้นที่กรุงเทพฯ 50 เขต แบ่งเป็น 6 โซน ปัจจุบันมีหน่วยบริการที่สามารถรับบริการสาธารณสุขได้รวม 136 แห่ง ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง โรงพยาบาลรัฐ 31 แห่ง โรงพยาบาลเอกชน 10 แห่ง และคลินิกชุมชนอบอุ่น 26 แห่ง ทั้งหมดจะให้บริการเป็นเครือข่ายบริการปฐมภูมิ มีศูนย์บริการสาธารณสุขเป็นแม่ข่าย และให้บริการร่วมกับหน่วยบริการร่วมต่างๆ เช่น คลินิกเวชกรรม คลินิกพยาบาลและผดุงครรภ์ คลินิกทันตกรรม เป็นต้น

ด้าน นพ.สุระกล่าวว่า ด้านที่ 3 ผู้ป่วยไม่ต้องใช้ใบส่งตัว นำร่องในหน่วยบริการพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์ ใน 4 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ที่มีประชากรรวม 7.5 ล้านคน โดยจะเริ่มในผู้ป่วยในที่ต้องนอน รพ. เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชน สามารถเข้ารับกษาอนใน รพ.ข้ามจังหวัดได้ โดยไม่ต้องเดินทางกลับไปเอาใบส่งตัวหรือประวัติการรักษา และไม่ต้องสำรองค่าใช้จ่าย เนื่องจาก สปสช.จะมีระบบออนไลน์ในการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างคลินิกกับ รพ. ในพื้นที่ซึ่งแพทย์สามารถทำการรักษาต่อได้ทันที โดยระบบพร้อมให้บริการในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ และหากได้รับผลตอบรับดีก็จะมีขยายไปยังเขตสุขภาพอื่นๆ ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงมาก

นพ.สมศักดิ์กล่าวว่า ด้านที่ 4 ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ส่งตรงถึง รพ.เฉพาะด้านที่ไม่แออัด การรักษาโรคมะเร็งจะเป็นการรักษาใน รพ.ศูนย์ และ รพ.ทั่วไป ซึ่งในบางพื้นที่อาจจะไม่พร้อมให้การรักษา แต่มี รพ.ในพื้นที่อื่นพร้อมให้การรักษา การปรับปรุงการให้บริการครั้งนี้ จะใช้ระบบเดอวัน (The One Platform) ร่วมกับระบบลงทะเบียนมะเร็งทั่วประเทศ ที่ทำให้ศูนย์ข้อมูลมองเห็นภาพรวมของทรัพยากรในการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง เช่น เคมีบำบัด เครื่องฉายแสง ฯลฯ ว่ามี รพ.ใดที่ยังว่าง และสามารถดูแลผู้ป่วยมะเร็งได้ ก็จะส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาที่นั่น โดยที่ประชาชนไม่ต้องสำรองค่าใช้จ่าย และมั่นใจได้ว่าจะได้รับการรักษาที่เป็นมาตรฐานตามข้อกำหนดในแนวทางการรักษาผู้ป่วย โดยมีสถาบันมะเร็งเป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพการรักษา ทั้งนี้ ระบบจะพร้อมให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 1 มกราคม 2564

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 หน้า 1

พบต่างชาติป่วย 'โควิด' อีก 2  
ติดที่เดียวกับแหม่มฝรั่งเศส  
แจ้งปิดชั่วคราวสถานกักตัว!

สธ.แจ้งพบผู้ติดเชื้อโควิดอีก  
2 ราย ในโรงแรมสถานที่กักตัวใน  
สมุทรปราการเป็นที่พักเดียวกับ  
หญิงฝรั่งเศสติดเชืวก่อนหน้านี้  
(อ่านต่อหน้า 9)



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 9)

### โควิด

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และ นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป แถลงความคืบหน้าของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในประเทศไทย กรณีผู้ติดเชื้อชาวฝรั่งเศส ในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี

นพ.โสภณกล่าวว่า กรณีผู้ติดเชื้อเพศหญิงสัญชาติฝรั่งเศส เดินทางมาถึงไทยและเข้าพักในสถานกักกันโรคทางเลือก (Alternative State Quarantine) ใน จ.สมุทรปราการ ขณะนี้ทีมสอบสวนโรคพบผู้สัมผัส 126 ราย แบ่งเป็น กลุ่มความเสี่ยงสูง 46 ราย เป็นครอบครัวเดียวกัน 2 ราย ผลตรวจไม่พบเชื้อ ผู้สัมผัสในชุมชน 24 ราย เป็นเพื่อน 1 ราย พนักงานร้านนวด 6 ราย ผลตรวจไม่พบเชื้อ พนักงานร้านบาร์ 23 ราย ผลตรวจ 7 ราย ไม่พบเชื้อ อยู่ระหว่างรอผลอีก 16 ราย เทียบวันเดียวกัน 12 ราย ผลตรวจไม่พบเชื้อและพนักงานขับรถแท็กซี่ 2 ราย ผลตรวจไม่พบเชื้อ 1 ราย และอีกรายอยู่ระหว่างการติดตามมาตรการหาเชื้อ ส่วนกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรวม 80

ราย ผลตรวจไม่พบเชื้อทุกราย

นพ.โสภณ กล่าวถึงการสอบสวนโรคในสถานกักกันโรค จ.สมุทรปราการ บริเวณรอบโรงแรม มีพื้นที่สวนหย่อม ห้องออกกำลังกาย และสระว่ายน้ำ แต่ไม่อนุญาตให้ผู้กักตัวลงเล่นสระว่ายน้ำ พบว่า สถานกักกันฯ แห่งนี้ ตรวจหาเชื้อผู้กักตัวรวม 2 ครั้ง คือ วันที่ 3 และ วันที่ 11 ของการกักตัว และตั้งแต่เปิดให้บริการกักตัว พบผู้ติดเชื้อ 8 ราย แต่เฉพาะในระหว่างวันที่ 8-22 ตุลาคม พบผู้ติดเชื้อในสถานกักกันฯ แห่งนี้จำนวน 3 ราย ซึ่งรวมหญิงชาวฝรั่งเศสแล้ว โดยอีก 2 ราย เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศเช่นกัน เป็นชายต่างชาติชาวเอเชีย 1 ราย พบติดเชื้อในวันที่ 29 กันยายน และชาวยุโรป อีก 1 ราย พบติดเชื้อในวันที่ 15 ตุลาคม ซึ่งติดเชื้อในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน แต่ยังไม่ชัดเจนว่ามีความเชื่อมโยงกันหรือไม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค

นพ.โสภณกล่าวว่า ทั้งหมดได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล (รพ.) แล้ว และการสอบสวนโรคในพนักงานในโรงแรม รวม 67 ราย ผลตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19 การประเมินความเสี่ยงการระบาดของโควิด-19 ในส่วนพื้นที่เกาะสมุย สามารถติดตามผู้สัมผัสได้ครบแล้ว และนำเข้าสู่ระบบการกักตัว เพื่อสังเกตอาการ ขณะนี้รอผลการตรวจหาเชื้ออีกประมาณ 10 ราย

“ภายหลังการตรวจสอบโรค พบว่าสถานที่โรงแรมสถานที่กักตัวดังกล่าว มีผู้ติดเชื้อ 3 ราย เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคได้เข้าไปเก็บหาเชื้อพบว่า ที่พืชนั้นมีซากเชื้อ แต่จากการสอบถามหญิงชาวฝรั่งเศสที่มาจากฝรั่งเศส ให้การว่าไม่ได้ไปใช้บริการในห้องฟิตเนส ตรงกับภาพที่ตรวจจอลง

จากกล้องวงจรปิดของโรงแรม ดังนั้น จากข้อมูลดังกล่าวจึงสรุปได้เพียงว่า โรงแรมแห่งนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เข้าไปใช้บริการในฟิตเนสของโรงแรมแห่งนี้” นพ.โสภณกล่าว และว่า สำหรับหญิงชาวฝรั่งเศส คาดว่าผู้ติดเชื้อมีโอกาสนำเชื้อไปสู่ผู้อื่นไม่มาก เพราะสามีและลูกเองก็ไม่ติดเชื้อ กรณีนี้จึงเป็นการติดเชื้อเพียงรายเดียว ไม่มีการแพร่เชื้อต่อในสถานกักกันทางเลือก (ASQ) เนื่องจากเวลาของการเริ่มป่วย เกิดขึ้นหลังจากออกไปแล้วประมาณ 2 วัน ย้อนหลังกลับไปประมาณวันที่ 11-15 ตุลาคม มีโอกาสสูงที่จะติดเชื้อในช่วงเวลานี้ ตรวจเลือดไม่พบภูมิคุ้มกัน ดังนั้นจึงเป็นการติดเชื้อใหม่ กิจกรรมส่วนใหญ่อยู่ในห้อง จะมีการออกมาข้างที่ห้อง ทำการตรวจ RT-PCR จึงอาจเกิดการติดเชื้อในเวลานั้น ดังนั้นการถอดรหัสพันธุกรรม (ดีเอ็นเอ) ของเชื้อไวรัสในผู้ติดเชื้อทั้ง 3 ราย ที่พบในเวลาใกล้เคียงกัน เชื้อที่พบในอุปกรณ์ออกกำลังกายที่พบในสถานกักกันฯ แห่งนี้ จะช่วยให้พบข้อมูลเพิ่มเติมว่า ตรงกับคนไหนใน 3 คน ซึ่งขณะนี้กำลังรอผลตรวจและจะรายงานให้ทราบต่อไป

นพ.ธนรักษ์กล่าวว่า ขณะนี้ไม่ได้สรุปว่าทั้ง 3 ราย มีความเชื่อมโยงกัน และตอนนี้ยังไม่สามารถตอบได้ว่าผู้ติดเชื้อชาวฝรั่งเศสติดเชื้อในเวลาใดและจากจุดใดในโรงแรม ย้ำว่าสิ่งนี้เป็นอาการเจอเชื้อในสภาพแวดล้อม แปลว่ามีผู้ติดเชื้อไม่สามารถปฏิบัติได้ตามมาตรฐานการป้องกันการติดเชื้อได้ จึงมีการออกมาในพื้นที่ส่วนกลางและแพร่เชื้อในสถานกักกันได้ ดังนั้นสถานกักกันจะต้องมาตรฐานในการดำเนินการสูง ทั้งนี้เมื่อเกิดปัญหาขึ้นจึงต้องหาจุดอ่อน และแก้ไขปัญหาก็ให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ทีมงานกำลังประเมินจุดที่ต้องปรับแก้ไข และหากจะต้องแก้ไข ก็ต้องดำเนินการเช่นเดียวกันในทุกแห่ง เพื่อป้องกันการเกิดความผิดพลาดลักษณะเดียวกันในสถานกักกันอื่น

“จากเหตุการณ์ดังกล่าวยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีการให้ปิดสถานบริการฟิตเนสในแห่งอื่นของประเทศ เนื่องจากเราไม่ตรวจพบผู้ป่วยในประเทศมาระยะหนึ่งแล้ว และหลังจากเริ่มเจอปัญหา เบื้องต้นได้ประสานให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ว่า สิ่งที่เราเจอคืออะไร และให้คำแนะนำไปแล้วว่า ควรดำเนินการอย่างไรบ้าง เช่น ลดการออกมาปะปนของผู้คนในสถานกักกันให้น้อยที่สุด ไม่แนะนำให้ผู้ที่มาจากประเทศเสี่ยงสูงออกมาในส่วนกลาง สบส. ได้รับทราบถึงคำแนะนำและข้อกฎหมายแล้ว ต้องขอชี้แจงว่า เจ้าหน้าที่งานควบคุมโรคมีอำนาจสั่งให้ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ เข้าสถานกักกันโรค ซึ่งมีนิยามตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โรคติดต่อและมีการ



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 9)

ระบุนโยบาย" นพ.ธนรักษ์ กล่าว  
 นพ.โอภาสกล่าว ว่า จากการหารือร่วมกับ  
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.)  
 สมุทรปราการ ในฐานะคณะกรรมการโรค  
 ติดต่อจังหวัด ในมาตรการที่จะดำเนินเฉพาะหน้า  
 คือ 1.ให้สถานที่กักกันแห่งนี้หยุดรับผู้กักตัวราย  
 ใหม่ชั่วคราว เพื่อรอให้กลุ่มผู้กักตัวเดิมออกไป  
 หมดและทำการทำความสะอาดพื้นที่ ประเมิน  
 ระบบใหม่อีกครั้ง 2.ไม่เคลื่อนย้ายผู้ที่อยู่ระหว่าง  
 การกักตัว เพื่อป้องกันปัญหา และเมื่อครบ 14  
 วัน หลังจากออกจากสถานกักกัน 7 วัน จะ  
 ติดตามตัวมาเพื่อตรวจหาเชื้อซ้ำอีกครั้ง และ  
 3.จะต้องให้สถานที่กักกันดังกล่าวเขียนระบบให้  
 เรียบร้อยเสียก่อนจึงจะได้รับการพิจารณาใหม่  
 อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม สธ.ได้คาดการณ์ไว้แล้ว  
 ว่าสามารถเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นได้  
 ขณะที่เฟซบุ๊กศูนย์ข้อมูล COVID-19  
 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค  
 ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ใน  
 ประเทศไทย ประจำวัน มีผู้ป่วยรายใหม่ 3 ราย  
 รวมสะสม 3,746 ราย แบ่งเป็นการติดเชื้อใน  
 ประเทศ 2,451 ราย และอยู่ในสถานกักกันโรค  
 ที่รัฐกำหนด (Quarantine) 798 ราย รักษาหาย  
 บ่ายแล้ว 3,551 ราย ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล  
 (รพ.) 136 ราย เสียชีวิตสะสม 59 ราย ทั้งนี้  
 ในจำนวนผู้ป่วยสะสม 3,746 ราย รับรักษาใน  
 กรุงเทพมหานคร และ จ.นนทบุรี 2,047 ราย  
 ภาคเหนือ 107 ราย ภาคกลาง 735 ราย ภาค  
 ตะวันออกเฉียงเหนือ 112 ราย ภาคใต้ 744 ราย

ผู้ป่วยรายใหม่ 3 ราย เป็นผู้เดินทางมาจาก  
 ต่างประเทศ ได้แก่ กาดาร์ 1 ราย สหรัฐอเมริกา  
 1 รายและชูดาน 1 ราย ได้แก่ 1.กาดาร์ 1 ราย  
 เพศชาย สัญชาติสหราชอาณาจักร อายุ 53  
 ปี อาชีพวิศวกร ครอบครัวยู่ในประเทศไทย  
 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม เดินทางถึงไทย เข้าพัก  
 ในสถานกักกันทางเลือก (Alternative State  
 Quarantine) ในกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม  
 วันที่ 3 ของการกักตัว ผลตรวจพบเชื้อ โดย  
 ไม่มีอาการ เข้ารักษาที่ รพ.เอกชน ในกรุงเทพฯ  
 2.สหรัฐอเมริกา 1 ราย เพศชาย สัญชาติ  
 อเมริกัน อายุ 20 ปี เจ้าหน้าที่สถานทูต เมื่อวันที่  
 21 ตุลาคม เดินทางจากกาดาร์ถึงไทย เข้า  
 พักในสถานกักกันทางเลือก ในกรุงเทพฯ เมื่อวันที่  
 25 ตุลาคม วันที่ 2 ของการกักตัว ผลตรวจ  
 พบเชื้อ โดยไม่มีอาการ เข้ารักษาที่ รพ.เอกชน  
 ในกรุงเทพฯ 3.ชูดาน 1 ราย เพศชาย สัญชาติ  
 ชูดาน อายุ 19 ปี เป็นนักศึกษาแพทย์ เมื่อวันที่  
 24 ตุลาคม เดินทางจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  
 ถึงไทย เข้าพักในสถานกักกันในสถานพยาบาล  
 (Alternative Hospital Quarantine) ในกรุงเทพฯ  
 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ผลตรวจพบเชื้อ โดยไม่มี  
 อาการ เข้ารักษาที่ รพ.เอกชน ในกรุงเทพฯ  
 ทั้งนี้สถานการณ์ โควิด-19 ทั่วโลก ผู้  
 ติดเชื้อเพิ่มใหม่ 411,372 ราย ยอดผู้ติดเชื้อ  
 รวม 43,776,586 ราย อาการรุนแรง 79,034  
 ราย รักษาหายแล้ว 32,179,652 ราย เสียชีวิต  
 1,164,515 ราย อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด  
 ได้แก่ 1.สหรัฐอเมริกา จำนวน 8,962,783 ราย  
 เป็นรายใหม่ 69,841 ราย 2.อินเดีย จำนวน  
 7,945,888 ราย เป็นรายใหม่ 36,838 ราย  
 3.บราซิล จำนวน 5,411,550 ราย เป็นรายใหม่  
 17,422 ราย 4.รัสเซีย จำนวน 1,531,224 ราย  
 เป็นรายใหม่ 17,347 ราย 5.ฝรั่งเศส จำนวน  
 1,165,278 ราย เป็นรายใหม่ 26,771 ราย  
 ประเทศไทยอยู่อันดับ 146 ของโลก ส่วนเมียน  
 มามีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 1,426 ราย ยอดสะสม  
 รวม 46,200 ราย  
 นายทีโรว์ส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผู้อำนวยการ  
 การใหญ่องค์การอนามัยโลก ออกมาเตือนว่า  
 การล้มเลิกความพยายามที่จะควบคุมการแพร่  
 ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เป็นเรื่อง  
 อันตรายอย่างยิ่ง พร้อมกับร้องขอให้ประเทศ  
 ต่างๆ อย่ายอมแพ้  
 อย่างไรก็ตาม ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัย  
 โลกระบุว่า หลังจากการต่อสู้กับไวรัสโคโรนาที่กิน  
 เวลานานหลายเดือน ก็ทำให้คนเกิดความเหนื่อย  
 ล้าขึ้น เพราะการต่อสู้กับโควิด-19 นั้นเป็นเรื่อง  
 ยากลำบาก และความเหนื่อยล้านี้เป็นเรื่องจริง  
 แต่กระนั้นเราก็ไม่อาจยอมแพ้ได้  
 นายกีบรีเยซุสร้องขอให้ผู้นำสร้างความ  
 สมดุลระหว่างการหยุดชะงักที่เกิดขึ้นในการ  
 ดำรงชีวิตกับการดำเนินชีวิตของผู้คน และเมื่อ  
 ผู้นำลงมือจัดการกับมันด้วยความรวดเร็ว เราก็

จะสามารถปราบไวรัสได้  
 สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า ตัวเลข  
 ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ในหลายประเทศ  
 อาทิ สหรัฐ รัสเซีย และฝรั่งเศส พุ่งสูงขึ้นทำ  
 สถิติใหม่แสดงให้เห็นถึงการระบาดระลอก 2  
 กระทั่งรัฐบาลหลายประเทศต้องออกมาตรการ  
 คุมเข้มรอบใหม่ เนื่องจากกำลังเข้าสู่ฤดูหนาว  
 ที่การแพร่ระบาดจะเกิดขึ้นได้ง่าย ซึ่งสร้างความ  
 วิตกกังวลให้กับประชาชนจำนวนมากที่  
 ได้รับผลกระทบ  
 ในอิตาลีมีกลุ่มผู้ประท้วงจำนวนมากออกมา  
 ก่อเหตุในหลายสิบเมืองทั่วประเทศในวันที่ 26



ข่าวประจำวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 9)

ตุลาคม หลังถึงเวลาบังคับใช้มาตรการเคอร์ฟิวในเวลา 18.00 น. ให้มีการปิดร้านอาหาร บาร์ สถานออกกำลัง และโรงภาพยนตร์เพียงไม่นาน มีรายงานเกิดการปะทะกันในเมืองมิลาน โดยกลุ่มผู้ประท้วงได้ปะทะระเบิดขวดใส่เจ้าหน้าที่ จนตำรวจต้องใช้แก๊สน้ำตาหลายการชุมนุม ตามด้วยการจับกุมผู้ก่อเหตุรุนแรงไป 25 ราย ขณะที่ในเมืองตูริน ผู้ประท้วงได้โยนระเบิดขวดใส่เจ้าหน้าที่ และบุกปล้นร้านขายสินค้าแบรนด์เนมหรูหลายร้าน ด้านเมืองเนเปิลก็มีผู้คนหลายพันคนออกมาร่วมประท้วง เช่นเดียวกับในอีกหลายเมืองที่เกิดความวุ่นวายไปทั่ว